

# เปิดตลาด...ไม้เทพธำโร ไม้มงคลเพื่อคนรักบ้าน

**ว**ินนี้ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ที่ต้องอาศัยฝีมือประณีตเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ ในโอกาสเช่นนี้ สหกรณ์ห้วยยอดจึงขอเข้ามาเปิดตลาด 'ไม้เทพธำโร' ไม้มงคลจากแหล่งกำเนิดภาคใต้ของไทยอายุกว่า 100 ปี ส่งมาเจาะกลุ่มคนรักการตกแต่งบ้านและวัยรุ่นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์งานแกะสลักไม้เทพธำโร ซึ่งมีลูกเขียบ ชุมติ ชาวบ้านห้วยยอด จ.ตรัง เป็นผู้ริเริ่มขึ้น ขณะนี้ได้ถูกสร้างเป็นอาชีพหลักให้กลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้เทพธำโร อ.ห้วยยอด อาชีพที่ชาวบ้านสามารถนำทรัพยากรในท้องถิ่นที่หาง่ายมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์งานแกะสลักไม้ที่สามารถช่วยให้สมาชิกมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน

ด้าน นางฉลาก เอียดใหญ่ ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้เทพธำโร กล่าวว่า นอกจากงานแกะสลักไม้รูปปลาพะยูน ช่วยทำให้ชื่อของกลุ่มเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้ที่รักการตกแต่งบ้านแล้ว เราช่วยกันออกแบบงานแกะสลักอีกหลายรูปแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ความสวยงาม และประโยชน์ในการใช้สอย เช่น ที่วางปากกาปลาพะยูน ปลาพะยูนชิงช้า ปลาพะยูนเล่นไม้กระดาน พวงกุญแจแกะสลักเป็นรูปม้าน้ำ รูปเปิด รูปเต่า รูปปลาพะยูน ฯลฯ และกลุ่มสตรีสหกรณ์ฯ นำความหอมของไม้เทพธำโรมาเป็นจุดขาย ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้จริงๆ เศษไม้ที่เหลือจากการแกะสลักจะนำมาใส่ห่อทำเป็นบุหงารำไปจำหน่ายในราคาห่อละ 10 บาท สำหรับใส่ตุ้เสื้อผ้า หรือในรถยนต์

การรู้จักทำทรัพยากรท้องถิ่นเดิมที่ไม่มีค่านำมาสร้างสรรคงานศิลปะด้วยฝีมือประณีตของ

ชาวบ้านได้ผลงานที่ดีจนได้รับการยอมรับและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากกลุ่มผู้รักการตกแต่งบ้าน

ทั้งนี้ จากยอดจำหน่ายงานแกะสลักไม้รูปปลาพะยูนในงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ที่สวนอัมพร กลุ่มมีรายได้ประมาณ 70,000 บาท งานวันเกษตรแห่งชาติหรือที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่างานเกษตรแฟร์นั้น กลุ่มมีรายได้จากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมาณ 70,000 บาท และที่ขายดีที่สุดคือ งานแกะสลักไม้รูปปลาพะยูน

ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้านเงินทุนผ่านทางสหกรณ์การเกษตรห้วยยอดจำนวน 100,000 บาท และด้านการจัดหาตลาด เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปสาธิต และจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนของราคาผลิตภัณฑ์ประมาณ 80-3,000 บาท โดยดูจากขนาดของท่อนไม้ที่นำมาแกะสลักเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักแบบใดก็ตาม ยกเว้นพวงกุญแจจะตั้งไว้ที่ ราคาอันละ 20 บาท เรื่องค่าแรงกลุ่มจะให้สมาชิกคิดค่าแรงเองแล้วจึงนำมารวมกับราคาที่จะขาย ถือเป็นสินค้าแฮนด์เมดที่ราคาไม่แพง ทางกลุ่มหักเป็นค่าเดินทางและค่าอาหารสำหรับตัวแทนกลุ่มที่นำผลิตภัณฑ์ไปขายในที่ต่างๆ ประมาณ 10%

สำหรับจุดเด่นของไม้เทพธำโร ไม้มงคล กลิ่นหอมเย็น คล้ายพืชมะลิ พบมากในพื้นที่ภาคใต้ของไทย อายุกว่า 100 ปี ในอดีตชาวบ้านนำมาปรุงยาสมุนไพร ต้มรักษาอาการจุกเสียด แน่นท้อง โรคหอบหืดและเหน็บชา และได้ชื่อว่าเป็นไม้มงคล หากนำมาไว้ในบ้านจะช่วยเสริมบารมีแก่ผู้เป็นเจ้าของ คุณสมบัติทางยาและคุณค่าอันโดดเด่น

เด่นทางจิตใจของ ไม้เทพธำโรได้รับการพัฒนาให้เข้ากับตลาดผู้บริโภคยุคใหม่

วันนี้ไม้เทพธำโรจึงกลายมาเป็นงานไม้แกะสลักเครื่องประดับตกแต่งบ้าน ช่วยให้บ้าน

อบอุ่นด้วยกลิ่นหอม ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ในตลาดกลุ่มคนรักการตกแต่งบ้าน และวัยรุ่น หากผู้ใดสนใจ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์งานไม้แกะสลักสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้เทพธำโร บ้านนาท่อม 33 หมู่ที่ 9

ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทร.0-1085-4765 หรือสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด โทร.0-75233-485



( มีภาพต่อด้านหลัง )



